



ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องสูบน้ำประปาขึ้นหอดึงสูง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ราคากลางที่กำหนดไว้ เป็นเงิน ๑๙๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สบราคาจ้างดังกล่าว และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ณ วันประกาศสบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสบราคาจ้างครั้งนี้

**กำหนดยื่นของสบราคา**

ในระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ( ห้องงานพัสดุและทรัพย์สิน ) อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ และในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สถานที่กลางสำหรับรวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

**กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา**

ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางสำหรับรวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

**กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง**

ให้ซื้อรูปแบบและรายการไปดูสถานที่ ก่อสร้างด้วยตัวเอง โดยถือว่า ผู้ซื้อรูปแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆดีแล้ว เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในเวลาทำงาน จะนำมากล่าวอ้างให้พ้นความรับผิดชอบไม่ได้

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ (กองคลัง) ในราคา  
ชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดูรายละเอียด  
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [WWW.NONGMUANGKAI.GO.TH](http://WWW.NONGMUANGKAI.GO.TH) ,[WWW.GPROCUREMENT.GO.TH](http://WWW.GPROCUREMENT.GO.TH) หรือสอบถามทาง  
โทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๔๖๓-๕๔๒๕ ต่อ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

นายประเสริฐ สุกีน

(นายประเสริฐ สุกีน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่